

## คำปรารภ

การจัดงาน “กิตติการ” ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สมาคมสุโขทัย-ธรรมมาธิราช สโมสรสุโขทัยธรรมมาธิราช และชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในโอกาสที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลเกียรติคุณดีเด่นจากมหาวิทยาลัยและองค์การวิชาชีพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of the University) จากมหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักร (The Open University) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
- รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น (Outstanding Achievement Award) จากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
- รางวัลเกียรติคุณนักรับการศึกษาดีเด่น (Distinguished Fellow) จากสภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ (International Council on Education for Teaching) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

โดยเหตุที่ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลเกียรติคุณ อันเป็นเกียรติสูงสุดที่นักวิชาการจะพึงได้รับนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผลงานที่ได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด คือ ผลสำเร็จของการริเริ่มและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชใช้อยู่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สมาคมสุโขทัย-

ธรรมราชา สโมสรสุโขทัยธรรมราชา และชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา จึงมีความภูมิใจในเกียรติที่ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้านได้รับเป็นพิเศษ และถือว่าเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชาเป็นอย่างยิ่งด้วย

ในโอกาสการจัดงาน “กิตติการ” ครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน เห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะมีการจัดพิมพ์เอกสารเป็นบรรณาการแก่ผู้มาร่วมงาน และพิจารณาเห็นว่าเอกสารที่มีคุณค่าเหมาะสมกับโอกาสน่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกียรติคุณที่ควรแก่การยินดี ในครั้งนี้ จึงได้รวบรวมคำประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับการได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ และรางวัลเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็น เอกสารบรรณาการและเป็นการสดุดีเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ปรากฏสืบไป

คณะกรรมการจัดงาน “กิตติการ”

๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕